

“สปิริตของแดมานิโน” ปาร์ตี้เปิดตัวสาขาใหม่

กันยายน 2015



ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพ, ประเทศไทย – แดมานิโน (Damanino) ผู้นำด้านชุดสูทสั่งตัด เตรียมเปิดสาขาใหม่เร็ว ๆ นี้ โดยถือเป็นก้าวแรกในการขยายกิจการเพื่อสร้างแบรนด์ที่น่าจดจำไปทั่วโลก แดมานิโนจะฉลองสาขาใหม่ โดยการเป็นเจ้าภาพจัดงานปาร์ตี้สุดหรู ในวันที่ 11 กันยายนนี้ โดยทำเลที่ตั้งของสาขาใหม่ อยู่บนถนนสุขุมวิทระหว่าง ซอย 20 และ 22

ปาร์ตี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “สปิริตของแดมานิโน” เริ่มเวลา 18.00 น. พบกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย อาทิ คอนเสิร์ตส่วนตัว โดยศิลปินเพลงแจ๊สยอดเยี่ยม คุณปรียาภรณ์ ยอดสลอง ที่การันตีคุณภาพด้วยรางวัลชนะเลิศจากหลากหลายเวที เข้ากันกับออเดิร์ฟรสชาติเยี่ยม รวมทั้งแชมเปญและวิสกี้

ฯพณฯ นายชินอ่อน คุณุชชียกต์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มจากสาธารณรัฐโปแลนด์ พร้อมแขกพิเศษ จะให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีคุณเมจกา สุพิชญางกูร ผู้ประกาศข่าวจากช่อง 3 รับหน้าที่พิธีกรภายในงาน

แขกที่มาร่วมงานจะได้กระทบไหล่หนุ่มหล่อเข้ม มากความสามารถ อย่างจัสติน ผ่องอำไพ ที่จะรับหน้าที่พิธีเซนเตอร์หน้าใหม่ให้กับแดมานิโน โดยจัสตินกำลังจะเดินหน้าเตรียมพร้อมเป็นศิลปินในสังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ พร้อมมิวสิกวิดีโอให้รับชมกันเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ยังมีแขกคนพิเศษอีกมากมาย อาทิ มร.แดร์เรน บีแมน จาก Savile Row Tailoring Academy ให้เกียรติมอบรางวัลพิเศษแก่ มร. แดเนี่ยล ซิง

“ผมรอเวลานี้มานานแล้ว” – แดเนี่ยล ซิง เจ้าของแบรนด์แดมานิโนกล่าว “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านตัดสูทแดมานิโน อันหรรษาสาขาแรก และจะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายสาขานับจากนี้”

“สปิริตแห่งแดมานิโน” จะรวบรวมเอาแรงบันดาลใจและอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมด ที่ทำให้เกิดธุรกิจร้านตัดสูทนี้ขึ้นมา งานฉลองครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความภูมิใจในการได้เป็นเจ้าของสูทที่ตัดอย่างปราณีต พิถีพิถัน มอบความมั่นใจและความมีระดับให้กับผู้สวมใส่

แดมานิโน ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานครมาเป็นเวลากว่า 7 ปี ซึ่งในเวลานั้น คุณซิงได้ตัดชุดให้กับนักการเมือง รัฐมนตรี รวมไปถึงตำรวจ และลูกค้าชาวไทยหลายราย

อาร์มียังได้ให้บริการตัดเย็บสูทแก่คนในแวดวงกีฬาและวงการบันเทิงในระดับนานาชาติ ด้วยผ้าที่ดีที่สุดจากประเทศ

อิตาลี และประเทศอังกฤษ กับช่างตัดเย็บสูทที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วหลายประเทศจากทั่วโลก ทำให้แดมานิโนแตกต่างจากร้านตัดสูทที่หาได้ทั่วไป

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

แคริน โลहितนาวิ

Midas PR, E-Mail: karin@midas-pr.com, 086-044-2145

หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Damanino.com / FB: Damanino Bespoke